

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 7 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 7 năm 2019.

1. Phát triển cơ chế quản lý vốn với định giá điều chuyển vốn nội bộ của các NHTM Việt Nam/ Đặng Văn Dân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2019 .- Tr. 18 – 23

Tóm tắt: Quản lý vốn là một nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng thương mại (NHTM). Trong giai đoạn đầu, mặc dù cơ chế quản lý vốn phân tán có những thành công nhất định đối với các ngân hàng Việt Nam nhưng khi trải qua các giai đoạn tăng trưởng, giao dịch tăng lên nhiều thì cũng là lúc cơ chế vốn phân tán cho thấy những hạn chế. Quản lý vốn tập trung với công cụ định giá điều chuyển vốn nội bộ (Funds Transfer Pricing - FTP) hiện nay cho thấy là sự lựa chọn hiệu quả. Bài viết so sánh hai cơ chế quản lý vốn này để minh chứng cho bước đi đúng đắn của các ngân hàng Việt Nam, gắn với việc đánh giá tình hình thực tế phát triển hệ thống FTP tại Việt Nam và những định hướng trong phát triển FTP tại các ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: FTP; Ngân hàng; Quản lý vốn

2. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ Nguyễn Chí Đức, Hồ Thúy Ái// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2019 .- Tr. 24 – 29

Tóm tắt: Bài viết sử dụng số liệu từ Báo cáo về Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam năm 2011, 2013 và 2015 để phân tích thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng (TDNH) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, DNNVV có thể tiếp cận nhiều nguồn tài trợ khác nhau cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình với chi phí có lúc còn thấp hơn vay ngân hàng. Đối với những DNNVV có nhu cầu tiếp cận TCNH thì khó khăn do thủ tục hành chính và yêu cầu về tài sản bảo đảm vẫn là trở ngại lớn nhất khi đi vay. Kết quả này gợi ý cho các nhà quản lý và các ngân hàng thương mại cần có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của TDNH đối với Các DNNVV để tiến hành cải cách hiệu quả giúp DNNVV tiếp cận TDNH tốt hơn.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tiếp cận tín dụng; Cải cách thủ tục hành chính

3. Những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu xử lý nợ xấu thời gian tới/ Phương Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2019 .- Tr. 30 – 32

Tóm tắt: Từ khi Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trong năm 2017 và 2018 khá cao, bằng gần 50% tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế từ năm 2013 đến nay. Trong năm 2019, VAMC đặt mục tiêu xử lý nợ xấu với dư nợ gốc khoảng 50 nghìn tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2020 xử lý căn bản khoảng 90% số nợ xấu đã mua về. Dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng quá trình triển khai xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 vẫn còn những vướng mắc, do đó rất cần sự phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp, sự chung tay của các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương... để đạt các mục tiêu đề ra. Bài viết nêu lên một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu; VAMC; Tổ chức tín dụng

4. Đo lường tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Thanh Tú// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2019 .- Tr. 33 – 38

Tóm tắt: Bài viết sử dụng bộ chỉ số để đo lường tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam. Quy mô phát hành, dư nợ thị trường TPDN, tốc độ tăng trưởng của số lượng TPDN đang lưu hành, khối lượng giao dịch TPDN và hệ số vòng quay. Kết quả tính toán cho thấy tính thanh khoản của TPDN Việt Nam là rất thấp trên cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, đặc biệt khi so sánh với một số nước trong khu vực ASEAN và một số quốc gia phát triển như Hàn Quốc và Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nguyên nhân chính dẫn tới tính thanh khoản kém trên thị trường TPDN Việt Nam, bao gồm: (i) Sự yếu kém cả nguồn cung và cầu TPDN, (ii) Thiếu các tổ chức định giá, xếp hạng uy tín, (iii) Thiếu các nhà tạo lập thị trường, (iv) Sự hạn chế của quy định pháp luật liên quan. Các tác giả đã đề xuất một nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tăng cường tính minh bạch thông tin trên thị trường và sự xuất hiện của các công ty định mức tín nhiệm uy tín.

Từ khóa: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam; Trái phiếu doanh nghiệp; Thanh khoản

5. Cho vay ngang hàng: Thực tế và kỳ vọng/ Vũ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2019 .- Tr. 39 – 40

Tóm tắt: Những năm gần đây, cho vay ngang hàng (peer to peer lending - P2P lending) phát triển nhanh chóng và trở thành mối quan tâm rất lớn của các cơ quan quản lý tiền tệ cũng như các nhà đầu tư. Tuy nhiên, mô hình cho vay ngang hàng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham gia, có thể gây mất ổn định kinh tế - xã hội khi các bên có liên quan không trả được nợ, để lại những hệ lụy kéo dài và rất nặng nề mà nhiều nước trên thế giới đã phải trả giá thời gian qua.

Từ khóa: Cho vay ngang hàng; Tổ chức tín dụng

6. Cơ hội phát triển Fintech tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương/ Đạt Trinh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2019 .- Tr. 41 – 43

Tóm tắt: Một trong những đổi mới mang tính đột phá nhất là việc thanh toán thông qua các ứng dụng sử dụng mạng di động internet. Cùng với đó, việc sử dụng AI, big data và hệ thống mạng liên kết với hệ thống ngân hàng thay thế cho những yếu tố truyền thống hiện cũng đang diễn ra rất phổ biến.

Từ khóa: Fintech; Ngân hàng số; Dịch vụ tài chính

Trung tâm Thông tin Thư viện